

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 1. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์									
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) -การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์									
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้และสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ได้ 2. เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพในชุมชน									
ตอบสนองนโยบาย : (ระบุหัวข้อ นโยบาย กรม/กระทรวง หรือ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืนควบคู่การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม									
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ	
1	สำรวจเกษตรกรร่วมโครงการ	ม.ค.-มี.ค.69	20 ราย	พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	สนง.ปศจ.สิงห์บุรี	สนง.ปศอ.ในพื้นที่	ไม่มี		
2	คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย	ม.ค.-มี.ค.69	20 ราย						
3	จัดสัมนาให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์	ม.ค.-มี.ค.69	1 ครั้ง						
4	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เบื้องต้นในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ	ม.ค.-มี.ค.69	1 ครั้ง						
5	ติดตามให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ม.ค.-มี.ค.69	20 ครั้ง						
6	รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการ DLD-C สิงห์บุรี	มี.ค.69	1 ครั้ง						
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 1. เกษตรกรบางรายขาดเวลาและความต่อเนื่องในการทำปุ๋ย 2. ขาดความเข้าใจเรื่องอัตราส่วนผสมและขั้นตอนการหมักที่ถูกต้อง 3. การพลิกกองปุ๋ยและการดูแลระหว่างหมักเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน 4. ปัญหากลิ่นและแมลงในช่วงเริ่มต้นหากทำไม่ถูกวิธี 5. การเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์บางชนิด เช่น เครื่องบด เครื่องอัดเม็ด 6.คุณภาพปุ๋ยไม่สม่ำเสมอเนื่องจากความชื้นและอุณหภูมิไม่เหมาะสม 7. ปัญหาตลาดและช่องทางจำหน่ายหากต้องการผลิตเชิงพาณิชย์									
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : 1. จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพระดับตำบล/หมู่บ้าน 2. สนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์รวมกลุ่ม แทนการจัดหาแบบรายบุคคล 3. พัฒนามาตรฐานและ ตราสินค้า (Brand) ของชุมชน สำหรับจำหน่าย 4. เชื่อมโยงกับ โรงเรียน กลุ่มเยาวชน องค์กรชุมชน เพื่อปลูกฝังการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. ส่งเสริมให้เกิดการ บูรณาการกับการจัดการมูลสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน 6. ประสานภาคเอกชน ร้านค้าเกษตร เพื่อเป็น คู่ค้ารับซื้อผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 7. มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายผลสู่พื้นที่อื่น									